



ข่าวประจำวัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560

“อภิรดี” ลงพื้นที่พบปะชาวนา ชี้แจงมาตรการช่วยดันราคาข้าว

“อภิรดี” ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือข้าวเปลือกปี 2560/61 ให้แก่ชาวนา และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ พร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงตลาดข้าวสี บ่อนความต้องการทั้งใน และต่างประเทศ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 15 พ.ย. 2560 ตน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์จะลงพื้นที่ไปยัง จ.อุบลราชธานี เพื่อพบปะพี่น้องเกษตรกร และจะทำการชี้แจง ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลปีการผลิต 2560/61 อาทิ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี หรือจำนำยุงฉาง และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเก็บสต็อก เป็นต้น

“การลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีของผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ จะเน้นไปที่การทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อรับทราบถึงมาตรการที่รัฐบาลออกมาในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่ผลผลิตฤดูกาลใหม่จะออกสู่ตลาด และเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกร และยังคงจะใช้โอกาสในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นเวทีในการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือต่อไป” นางอภิรดีกล่าว

นางอภิรดีกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนที่จะทำการเชื่อมโยงตลาดข้าวสีระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น กับผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้ส่งออกข้าว เพื่อเพิ่มปริมาณและขยายตลาดรับซื้อข้าวสี เพราะข้าวสีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อันเป็นผลมาจากกระแสการดูแลสุขภาพที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 14 พ.ย. 2560 อธิบดีกรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามมาตรการข้าวในจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ สำหรับสถานการณ์ราคาข้าว ณ วันที่ 13 พ.ย. 2560 ราคาข้าวหอมมะลียูอยู่ที่ 10,900-13,600 บาทต่อตัน ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้า ขณะที่ราคาข้าวเหนียวอยู่ที่ 7,700-9,600 บาทต่อตัน และข้าวหอมปทุมอยู่ที่ 8,400-9,500 ต่อตัน

(ผู้จัดการออนไลน์ 14112560)